

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

	ชื่อโครงการ	เจ้าของโครงการ
1	โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้การผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรกำจัดศัตรูพืชและพืชเครื่องเทศอินทรีย์ครบวงจร	อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์
2	โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสปอร์เห็ดหลินจือและเห็ดสมุนไพร	นายปรีชา รัตน์ง
3	โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าวเหนียวหอม กข-แม่โจ้ 2 สู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวหอมอินทรีย์ด้วยพร้อมรับประทานต้นแบบ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง
4	โครงการโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักร้อง
5	โครงการยกระดับการผลิตสตรอเบอรี่ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	อาจารย์ ดร.ปรีดา นาเทวศน์
6	โครงการขยายผลการผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์อินทรีย์แก่เกษตรกร	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรรัตน์
7	โครงการนวัตกรรมระบบการผลิตปลาดุกผสมบิกสยามแม่โจ้สู่อินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจและชุมชน	รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน
8	โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง : ระบบการผลิตสัตว์น้ำ (กบ ปลา นิล ปลาสลิด) และการสร้าง Brand สัตว์น้ำอินทรีย์ต้นแบบ เพื่อวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จกมล พรหมยะ
9	โครงการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนเพื่อผลิตและแปรรูปสัตว์น้ำแบบอินทรีย์สู่ระบบอุตสาหกรรมประมงอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่	รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย
10	โครงการการผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์	อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย
11	โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าวและพืชไร่อินทรีย์แบบครบวงจร	อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์
12	โครงการการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU-Biological Control Technology Learning Center) เพื่อการผลิตพืชอินทรีย์	อาจารย์ ดร.ศมาพร แสงยศ
13	โครงการต้นแบบเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน	นายณฤพล อัฐวงศ์
14	โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตผักสดและปัจจัยการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์	นางแสงเดือน อินชนบท
15	โครงการบริหารจัดการ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก
16	โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง : พัฒนารูปแบบข้อมูลและ application พื้นที่เกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสาธารณะประโยชน์	อาจารย์ ดร.วาสนา วิญญรัตน์
17	โครงการการผลิตปุ๋ยออบสูลาร์ไมคอร์ไรซาร่วมกับเชื้อไตรโคเดอร์มาสำหรับระบบเกษตรอินทรีย์	รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่าทอง
18	โครงการบูรณาการองค์ความรู้สู่ชุมชน เพื่อพัฒนา MJU Brand	นางมิ่งขวัญ แดงสุวรรณ
19	โครงการการผลิตข้าวโพดในระบบเกษตรอินทรีย์	นายเสกสรร สงจันทิก
20	โครงการการผลิตและแปรรูปชาอู่หลงอินทรีย์เพื่อการค้า	นางสาววัชรินทร์ จันทวรรณ

ชื่อโครงการ		เจ้าของโครงการ
21	โครงการการเพิ่มศักยภาพการพึ่งพาตนเองและความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพในระบบเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่	อาจารย์ ดร.สุชาดา สายทิ
22	โครงการพัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย์แม่โจ้ : กลยุทธ์การจัดการสำหรับหน่วยจัดการกลาง ตลาดอินทรีย์แม่โจ้ และกลยุทธ์การตลาดออนไลน์สำหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายชาวนา/ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรข้าวอินทรีย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบแนวคิด “อุดมศึกษา หนุนการจัดการศึกษาบนฐานวิถีชีวิตชุมชน”	อาจารย์ ดร.อนุชา กันทรคุณฎี
23	โครงการกิจกรรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการผลผลิต การจับ และการขนส่งสัตว์น้ำที่เหมาะสมในห่วงโซ่อุปทานสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการตลาดสัตว์น้ำอินทรีย์ที่ยั่งยืนและประสิทธิภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ ฉายบุญ
24	โครงการยกระดับกระบวนการผลิตผักอินทรีย์ใน โรงเรือนอัจฉริยะแบบแม่นยำและการเพิ่มมูลค่าการตลาดผลิตภัณฑ์ผักอินทรีย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจน-ประโชติ
25	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก๊สอินทรีย์	นายธนวัฒน์ รอดขาว
26	โครงการการจัดทำคู่มือเกษตรอินทรีย์แม่โจ้	รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก
27	โครงการการจัดทำคู่มือการผลิตพืชอินทรีย์แม่โจ้	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ อินทสาร
28	โครงการจัดทำคู่มือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แม่โจ้	นายอรรถพล นิตราษฎร์
29	โครงการการจัดทำคู่มือประมงอินทรีย์แม่โจ้	รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย